

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม

๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏา ใจแก้วทิ)	ประธานกรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริชรา ประสิทธิปานวัง)	กรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ)	กรรมการ
๕. ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรารวรรณ รัตนเกษตร)	กรรมการ
๖. ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรารวรรณ รัตนเกษตร)	กรรมการ
๗. คณาจารย์ประจำ (นางสาวพลอยขวัญ เหล่าอมต)	กรรมการ
๘. ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ (นางณลภัส ปัญญาวงศ์)	เลขานุการ
๙. นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุตมอังกูร	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ หอมชื่น	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
๒. นางสาวปิยอร เปลี่ยนผดุง	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อสารองค์กร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ทราบ ดังนี้

๑. ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะนิติศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑๙๘ คน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒. คณะนิติศาสตร์ขอร่วมไว้อาลัยและส่งพวงหรีดในนามคณะนิติศาสตร์ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ประโยค เหมะรัชตะ มารดาของศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ รายไตรมาส ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

**สรุปเรื่อง** ตามที่ คณะนิติศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๓๙๙,๗๐๐ บาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะฯ นั้น งานแผนงานคณะจึงขอแจ้งผลการใช้จ่าย งบประมาณ และรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ รายไตรมาส ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ผู้บริหารเพื่อทราบและเพื่อประกอบการตัดสินใจต่อไป

**ประเด็นแจ้งเพื่อทราบ**

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ รายไตรมาส ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ (ร่าง) รายงานประจำปีของคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

**สรุปเรื่อง** ตามที่ คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินงานและบริหารงานตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมากณะนิติศาสตร์จึงได้จัดทำรายงานประจำปีของ คณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

**ประเด็นแจ้งเพื่อทราบ**

(ร่าง) รายงานประจำปีของคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕**

**สรุปเรื่อง** ตามที่ คณะนิติศาสตร์ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา และทางสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กรได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะฯ จัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อทางสถาบันฯ จะได้รวบรวมข้อมูลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ประเด็นแจ้งเพื่อทราบ**

(ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

**สรุปเรื่อง** ด้วยฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องตาม KPI ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างรวบรวมและประมวลผลข้อมูลแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดคณะนิติศาสตร์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ ข้อมูลการพัฒนาตนเองและการเดินทางไปปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ของบุคลากรในสังกัดคณะนิติศาสตร์**

**สรุปเรื่อง** ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง รวมถึงอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) เพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ได้ทราบและติดตามผลการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง รวมถึงอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ของบุคลากรในสังกัดคณะนิติศาสตร์

**ข้อมูลประกอบการแจ้งเพื่อทราบ**

เอกสารสรุปข้อมูลการพัฒนาตนเองปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ รายงานข้อมูลสรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

**สรุปเรื่อง** ด้วยฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้คณะได้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดการลาและข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) คณะนิติศาสตร์ จึงขอรายงานข้อมูลสรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อมูลประกอบการแจ้งเพื่อทราบ

รายงานข้อมูลสรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
 จังเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑ คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านพิจารณาคัดเลือก Super KPIs  
 ๕.๑๑.๑ หลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สรุปเรื่อง คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ถิรวรรณ กลางณรงค์ ผศ.วีระยุทธ หอมชื่น และผศ.พิชญ์  
 เจนดง ที่ผ่านพิจารณาคัดเลือก Super KPIs ๕.๑๑.๑ หลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) ประจำปี  
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

รายวิชา “๑๐๐๑๑๑ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น” ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดร.ถิรวรรณ กลางณรงค์

รายวิชา “๑๐๐๐๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย” ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.วีระยุทธ หอมชื่น

และ ผศ.พิชญ์ เจนดง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒ กิจกรรมอบรมกฎหมายออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชน หลักสูตร “กฎหมายสำหรับเด็ก  
 และเยาวชน”

สรุปเรื่อง คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  
 อบรมกฎหมายออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชน หลักสูตร “กฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน” ในวันเสาร์ที่  
 ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทักษะความรู้ทางกฎหมายสำหรับ  
 เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ถึงสิทธิของตนเอง และสามารถป้องกันอาชญากรรมที่มักเกิดขึ้นกับ  
 เด็กและเยาวชนได้ โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิยญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง  
 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้โครงการ  
 ดังกล่าวได้รับความสนใจจากเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๓ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 พ.ศ. ๒๕๖๗ (UP - PSF)

สรุปเรื่อง ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการดำเนินงานการประเมินระดับอาจารย์  
 มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ส่งใบสมัครและแบบประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบ  
 ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการประเมินจะประชุมและสรุปผลการประชุม  
 ภายในวันที่ ๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ และประกาศผลการประเมินอาจารย์มืออาชีพ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๗

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๔ โครงการประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศ

**สรุปเรื่อง** คณะนิติศาสตร์จะดำเนินการจัดกิจกรรมนำเสนอรายงานการฝึกงานและแผนแนวทางการศึกษาต่อให้แก่ นิสิตชั้นปีที่ ๔ ภายใต้โครงการประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรม ปาฐกถาพิเศษ โดยนายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ในหัวข้อ “บทบาทของนักกฎหมายในการสร้างความเป็นธรรมให้สังคม” ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ อาคารเรียนรวม (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานให้แก่ นิสิตชั้นปีที่ ๔ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาต่อหรือการทำงานได้อย่างเหมาะสมอันจะเป็นแนวทาง ที่ให้นิสิตเดินทางสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๑.๔ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๑.๔.๑ รายงานผลการดำเนินโครงการ ของฝ่ายคุณภาพนิสิต ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

**สรุปเรื่อง** ตามที่ฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ ได้รับอนุมัติดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติการของ ฝ่ายคุณภาพนิสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ทางฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้ดำเนิน โครงการทั้งสิ้น ๓ โครงการ ได้แก่

**๑. โครงการพัฒนาทักษะด้านบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารสำหรับนักกฎหมายยุคใหม่** ซึ่งจัดในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗ ห้อง PKY ๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วิทยากรโดย ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว และ ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างทักษะด้านบุคลิกภาพและทักษะด้านการสื่อสารสำหรับนักกฎหมายยุคใหม่ให้แก่ นิสิต มีการพัฒนาทักษะให้ความรู้ทางทฤษฎีและกิจกรรมด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารให้แก่ นิสิต ได้ฝึกปฏิบัติร่วมด้วย ทั้งนี้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

**๒. โครงการค่ายนิติอาสาพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย** ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านฮวก ตำบลภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีการดำเนินงานร่วมกับชมรมศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ โดยในโครงการนี้จะแบ่งการดำเนินกิจกรรมหลักสามวัน ได้แก่

**วันแรก** เป็นพิธีเปิด มีการมอบอุปกรณ์การศึกษา การดำเนินกิจกรรมสนทนาการและให้ความรู้ด้านกฎหมายรอบตัว ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโรงเรียนบ้านฮวก ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนและนักเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งในวันนี้จะเริ่ม ทาสีพัฒนาโรงเรียนบ้านฮวก ตามจุดต่าง ๆ ที่เห็นควร

**วันที่สอง** มีกิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายครอบครัว กฎหมายที่ดิน และกฎหมายสัญญาชาติ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมทาสีพัฒนาโรงเรียนวันที่สอง

**วันที่สาม** มีกิจกรรมทำบุญ และดำเนินกิจกรรมพัฒนาวัด ที่วัดบ้านฮวก ในการเดินทางได้ทำประกันการเดินทาง ให้ นิสิต ทั้งนี้ไม่มีอุบัติเหตุใด ๆ ตลอดทั้งกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากทางคุณครูและนักเรียนในโรงเรียน ประชาชน ในพื้นที่ และทหาร ที่มาร่วมกิจกรรมกับ นิสิตตลอดทั้งสามวัน และการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

**๓. โครงการรพินิติศาสตร์ ๑๐ สถาบัน ซึ่งจะจัดในวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗**  
**ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง** กีฬาลูกกอล์ฟ เป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง นิสิตนักศึกษา กฎหมายจากสถาบันศึกษาในภาคเหนือ ที่มีการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ ในการแข่งขันครั้งนี้มีสถาบันที่จัดการเรียน การสอนนิติศาสตร์ในภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๓ สถาบัน ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่ง นักกีฬาลงแข่งขัน ๓ ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง บาสเกตบอล และฟุตบอล โดยมี ผศ. นริศรา ประสิทธิ์ปานวัง

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและนางณลภัส ปัญญาวงศ์ หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน และเป็นผู้ดูแลนักกีฬาตลอดการแข่งขัน สำหรับผลการแข่งขัน คณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลการแข่งขันดังนี้

๑. ชนะเลิศ เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง
๒. รองอันดับหนึ่ง เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย
๓. รองอันดับสอง เปตอง ประเภทคู่ผสม และ
๔. รองอันดับสอง บาสเกตบอล ชาย

และในพิธีปิดการแข่งขัน ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบธงจัดการแข่งขันจาก ผศ.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันลูกกรฟีเกมส์ครั้งที่ ๑๔ ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔.๒ โครงการที่จะมีการดำเนินการ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ของฝ่ายคุณภาพนิสิต

**สรุปเรื่อง** ฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้ดำเนินการเตรียมโครงการรับปริญญาและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและภาวะการมีงานทำ โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

**วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗** มีการฝึกซ้อมย่อยที่คณะ และฝึกซ้อมในหอประชุม ตอนเช้าคณะสามารถปาฐกถามอบโอวาท จัดงานได้

**วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗** มีกิจกรรมถ่ายรูปร่วมกับบัณฑิต ฝึกซ้อมใหญ่ ช่วงเย็น มีกิจกรรมบัณฑิตคืนรัง และกิจกรรมร่วมกับชมรมศิษย์เก่า

**วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗** วันรับปริญญา ขณะนี้ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิธีมอบปริญญาบัตร และอยู่ระหว่างการเตรียมงาน

โดยกำหนดชั่วโมงภาระงานให้แก่คณะกรรมการและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ตามที่เสนอให้แก่ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดังนี้

**๑. คณะทำงานพิธีมอบปริญญาบัตร** คณะดำเนินงานตรวจเครื่องแต่งกาย ๒๔ ชั่วโมงภาระงาน เนื่องจากต้องเดินทางมาตรวจเครื่องแต่งกายบัณฑิต เข้า ทั้งสามวัน คณะดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อม ๑๖ ชั่วโมงภาระงาน คณะดำเนินงานแต่ละฝ่าย ในฝ่ายอื่น ๆ ๑๒ ชั่วโมงภาระงาน

**๒. คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ** ได้แก่ การเข้าร่วมงานถ่ายรูป (๕ ชั่วโมงภาระงาน) และแสดงความยินดีกับบัณฑิต (๕ ชั่วโมงภาระงาน) เข้าร่วมทั้งสองงาน รวม ๑๐ ชั่วโมงภาระงาน

จึงขอแจ้งข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการทราบรูปแบบการดำเนินการ และขอทราบข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๖.๑ การเสนอหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

**สรุปเรื่อง** ตามที่ คณะนิติศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีมติ เห็นชอบหลักสูตรฯ โดยมอบคณะนิติศาสตร์ปรับแก้ไข ซึ่งคณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอหลักสูตรฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๖.๒ การประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

**สรุปเรื่อง** เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีการจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ผ่านทางออนไลน์ เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการบริหารจัดการภายในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๗ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๗.๑ การวางแผนดำเนินการประชุมผู้มีส่วนได้เสีย และประชุมกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

**สรุปเรื่อง** ตามที่หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตครบรอบปรับปรุงหลักสูตรปี ๒๕๖๘ ดังนั้น ทางหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตจึงวางแผนดำเนินการประชุมผู้มีส่วนได้เสีย และประชุมกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๘ เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคลินิกกฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๙ เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อสารองค์กรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐.๑ แนะนำเว็บไซต์ใหม่ของคณะนิติศาสตร์

**สรุปเรื่อง** ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อสารองค์กร แนะนำเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ <https://law.up.ac.th/> ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้เหมาะสมตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานและสอดคล้องตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Webometrics ของมหาวิทยาลัยพะเยา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

**สรุปเรื่อง** ตามที่ คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดย ไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๗

**สรุปเรื่อง** ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาแจ้งตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙ ให้อำนาจส่วนงานสามารถพิจารณาเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติมได้ โดยให้ส่วนงานจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย นั้น ฝ่ายวิจัยฯ จึงได้ร่างประกาศนี้ขึ้นมา

**ข้อมูลประกอบการเพื่อพิจารณา**

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเสนอ

๒. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



**ระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘**

**สรุปเรื่อง** รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งตามที่หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนครบ ๕ ปี ในปี ๒๕๖๗ ซึ่งครบระยะเวลาที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วนั้น

เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๘

**ประเด็นที่ต้องพิจารณา**

ขอพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘

**ข้อมูลประกอบเพื่อพิจารณา**

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๘

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๖๘ ตามเสนอ

๒. มอบฝ่ายวิชาการจัดการทำการขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๓ พิจารณาหน่วยงานที่จะขอความอนุเคราะห์ร่วมทำแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) ของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

**สรุปเรื่อง** ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในทำแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจัดทำข้อมูลตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ในระบบ UP ITA ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

**ข้อมูลประกอบการแจ้งเพื่อพิจารณา**

หน่วยงานที่จะขอความอนุเคราะห์ร่วมทำแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้พิจารณาหน่วยงานที่จะขอความอนุเคราะห์ร่วมทำแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภายใต้การกำกับของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ทำ MOU กับคณะนิติศาสตร์ ภายใต้การกำกับของรองคณบดีฝ่ายบริหาร

๒. แหล่งฝึกงาน ภายใต้การกำกับของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคลินิกกฎหมาย

๓. แหล่งทุนวิจัย ภายใต้การกำกับของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

๔. งานบริการวิชาการ ภายใต้การกำกับของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคลินิกกฎหมาย

๕. ผู้เข้ารับการอบรม “หลักสูตรอบรมสำหรับครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ ๑”  
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ภายใต้การกำกับของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๖. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การกำกับของรองคณบดีฝ่ายบริหาร
๗. ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การกำกับของรองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ๕.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุม ขอแนะนำบุคลากรใหม่ สายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์อริย์ธัช บุญถึง (อาจารย์แมน) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมาย มหาชน
  - ๕.๒ เลขานุการแจ้งที่ประชุม ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา
- จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม  
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร)  
ผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)  
กรรมการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)  
ประธานกรรมการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม